



ที่ บก ๐๐๑๙.๑/๑๖๖๓๗

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนายช่างโยธา) ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <https://personnel.cdd.go.th>



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ

โทร. ๐ ๕๒๔๙ ๒๕๖๐

โทรสาร ๐ ๕๒๔๙ ๒๕๕๙





ประกาศคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล (ตำแหน่งนายช่างโยธา)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ตามที่ อ.ก.พ. กรมการพัฒนารัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล (ตำแหน่งนายช่างโยธา) เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมการพัฒนารัฐบาลกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบมติ อ.ก.พ. กรมการพัฒนารัฐบาลในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล คำสั่ง อ.ก.พ.กรมการพัฒนารัฐบาล
ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล (ตำแหน่งนายช่างโยธา) ลงวันที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล (ตำแหน่งนายช่างโยธา) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส (ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.
กรมการพัฒนารัฐบาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนารัฐบาล ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ดังนี้